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1. Hvaða sérfræðingar/verkfræðistofur sjá um að hanna borgarlínuna? 
2. Hafa þeir reynslu af slíku verkefni? 
3. Var hönnunin boðin út? 
4. Þegar um svo stórt verkefni að ræða þá á að bjóða það út á EES svæðinu – var 
það gert? 
5. Er búið að vera samráð við sérfræðinga sem eru nýbúnir að hanna og 
framkvæma sambærilegt verk í Edinborg og var þeim boðin þátttaka? 


